

## BÁO CÁO

### Kết quả Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân

Kính gửi:

- Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng;
- UBND quận Thanh Khê.

Thực hiện quy định tại Điều 18 Nghị định 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Ủy ban nhân dân phường Xuân Hà đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2024 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả cụ thể như sau:

#### I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Trên cơ sở quy định tại Điều 18 Nghị định 34/2021/NĐ-CP, UBND phường Xuân Hà đã ban hành Kế hoạch số 956/KH-UBND ngày 12/10/2024 về tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường Xuân Hà với Nhân dân trên địa bàn phường; đồng thời đã chỉ đạo bộ phận Văn hoá – Thông tin tuyên truyền, phổ biến đến khu dân cư, tổ dân phố để Nhân dân được biết về thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân.

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

- Ngày 05 tháng 11 năm 2024, Ủy ban nhân dân phường Xuân Hà đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân tại Hội trường UBND phường (số 495 Trần Cao Vân).

- Tại Hội nghị đã có các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân đối với Chủ tịch UBND phường, tổng cộng **có 13 ý kiến, kiến nghị**, phản ánh gồm: **có 13 ý kiến về lĩnh vực đô thị. (phụ lục kèm theo).**

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2024 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ Đại biểu HĐND TP đơn vị TK;
- Đảng ủy, UBMT phường;
- Lưu: VT, VP.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Tâm**

**PHỤ LỤC**  
**Các ý kiến, kiến nghị phản ánh của Nhân dân đối với**  
**Chủ tịch UBND phường Xuân Hà**

STT	Nội dung	Ghi chú
<b>Kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố</b>		
01	03 lô đất trống trên tuyến đường Hà Đông 1 thành phố giao cho Tổng Công ty xây dựng Miền Trung thuê và công ty cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lại. Vừa qua Sở Tài Nguyên môi trường thành phố yêu cầu Công ty khai thác, đưa đất vào sử dụng đúng mục đích. Hiện nay, khu đất này bỏ trống gây mất vệ sinh môi trường, hư hỏng vỉa hè, đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý.	
02	Tổ 16 kiến nghị cây xanh tuyến đường Hà Khê có nguy cơ gãy đổ, đề nghị UBND phường đề xuất thành phố có kế hoạch cắt tỉa.	
<b>Kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận</b>		
01	Theo chủ trương của thành phố thì sẽ mở rộng những đường 3,5m có lẽ thành đường 5,5m mục tiêu là hoàn thành năm 2025, trong khi kiệt 08 Nguyễn Đức Trung (gần kiệt 611 Trần Cao Vân) đã thực hiện nhưng kiệt 611 Trần Cao Vân đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị các cấp có thẩm quyền triển khai sớm để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân .	
02	Kiệt 611 Trần Cao Vân có nhiều cây cao, đề nghị cắt tỉa trước mùa mưa bão.	
03	Nhân dân tổ 26 kiến nghị nâng cấp kiệt 379 Trần Cao Vân	
04	Tổ dân phố 24 kiến nghị: Trước đây đã có đề nghị trồng trụ điện mới, bố gọn hệ thống dây điện sau khi cản tạo nâng cấp tuyến công liên phường K25 Hà Huy Tập. Hiện nay, tổ 24 tiếp tục kiến nghị Điện lực Thanh Khê thêm đoạn giữa K25 Hà Huy Tập các trụ điện phía trong chưa được xử lý. Vì vậy, đề nghị Điện lực Thanh Khê tiếp tục xử lý trong thời gian đến.	
<b>Kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường</b>		
01	Hai hộ kinh doanh mua bán xe máy cũ tổ 18 lấn chiếm hết vỉa hè của người đi bộ, đề nghị UBND phường có biện pháp xử lý.	
02	Ngã tư Trần Cao Vân và Tôn Thất Đạm có hai hộ kinh doanh caphe và đồ gỗ lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ, đề nghị UBND phường có xử lý.	
03	Hàng rào dọc tường sân bóng phường cây cối mọc um tùm, đề nghị	

	UBND phường có kế hoạch phát quang.	
04	Tổ 39 kiến nghị kiệt 02 Tôn Thất Đạm có cây bàng có nhiều dân điện dăng, không an toàn cho các hộ lân cận, đề nghị UBND phường hỗ trợ cắt tỉa.	
05	Tổ 44 đề nghị CA phường, phối hợp tổ dân phố kiểm tra một hộ tại TDP số 44 thuê nhà, che kín, không tham gia đóng góp nghĩa vụ tại tổ dân phố.	
06	<b>Tổ 47 kiến nghị tại kiệt 223 Trần Cao Vân hệ thống điện chiếu sáng để đảm bảo về ANTT, đề nghị UBND phường quan tâm lắp đặt.</b>	
07	Tổ 47 kiến nghị một số đan cống hư hỏng nặng, đề nghị UBND phường hỗ trợ sửa chữa.	